
Leikstjórinn, Tarrantino, um íslenskar konur 7 des 2014 

Rakst á ummæli leikstjórans (blóðuga), Q. Tarrantino um daginn í Fréttablaðinu 20. feb. 
2009: „Íslendingar drekka vanalega eins og brjálæðingar en á gamlárskvöld missa þeir vitið, 
sérstaklega konurnar,“ sagði Tarantino og bætti við: „Í Bandaríkjunum reyna menn oftast að 
hella stelpur fullar til að fá þær með sér heim. En á Íslandi þarftu að ná stelpunum heim áður 
en þær verða svo fullar að þær drepast inni á klósetti eða æla yfir þig allan.“ Hvernig ætli 
ástandið verði um næstu áramót? 


